

Số: 778 /BQL-QHXD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

V/v hướng dẫn dự án điện mặt trời của Công ty
TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) nhận được Văn bản số 01/2022/CV-BTMT ngày 18/8/2022 của Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam về dự án điện mặt trời mái nhà (bổ sung tài liệu và các thông tin liên quan ngày 06/02/2023).

Sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành có liên quan, Ban Quản lý có ý kiến như sau:

- Đối với phương án 1: Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam (Công ty Bridgestone) cho một bên thứ 3 thuê lại toàn bộ phần mái nhà xưởng sản xuất, khu nhà văn phòng hiện có để đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Điện năng tạo ra sẽ được truyền tải đến các khu vực của bên thứ 3, bên ngoài Công ty Bridgestone (Công ty Bridgestone không sử dụng nguồn điện này).

Trong trường hợp này, Công ty Bridgestone cần đảm bảo các điều kiện về kinh doanh bất động sản/công trình gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Đơn vị thuê lại (bên thứ 3) cần đăng ký phần dự án đầu tư mới (với mục tiêu sản xuất, kinh doanh ĐMTMN) theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Trường hợp bên thứ 3 kinh doanh, bán lẻ điện năng tạo ra cho các doanh nghiệp khác đang hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, Công ty phải thống nhất với Công ty TNHH Năng lượng Xanh Deep C (đơn vị đang phân phối và bán lẻ điện trong phạm vi khu công nghiệp); đảm bảo tuân thủ các điều kiện quy định về hoạt động bán lẻ điện, về sản xuất, kinh doanh điện và các quy định khác của ngành điện.

- Đối với phương án 2: Công ty Bridgestone hợp tác với bên thứ 3 để sản xuất ĐMTMN. Trong đó bên thứ 3 sẽ lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên mái nhà xưởng sản xuất, khu nhà văn phòng hiện có của Công ty. Công ty Bridgestone sẽ sử dụng phần điện năng tạo ra cho khu văn phòng hoặc khu sản xuất của doanh nghiệp; phần điện năng thừa sẽ do bên thứ 3 tự xử lý.

Trong trường hợp này, Công ty Bridgestone thực hiện thủ tục điều chỉnh bổ sung mục tiêu (sản xuất, kinh doanh ĐMTMN) vào dự án đầu tư hiện có hoặc đăng ký dự án đầu tư mới theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Đối với

phần điện năng thừa, nếu bên thứ 3 kinh doanh, bán lẻ điện cho các doanh nghiệp khác đang hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, Công ty phải thống nhất với Công ty TNHH Năng lượng Xanh Deep C và tuân thủ các quy định của ngành điện như hướng dẫn nêu trên.

Trong quá trình triển khai các thủ tục đối với việc đầu tư, lắp đặt, sử dụng hệ thống ĐMTMN, Công ty Bridgestone và các doanh nghiệp liên quan phải tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và an toàn trong thi công công trình xây dựng, đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, môi trường, phòng chống cháy nổ và các quy định khác có liên quan.

Trên đây là hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đề nghị Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam nghiên cứu, thực hiện theo quy định. / *pm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TB, PTB Chu Đức Anh;
- Lưu: VT, QHXD. *ct*

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



[Handwritten signature]
Chu Đức Anh